

BÁO CÁO

V/v kết quả thực hiện công khai ngân sách xã Lam Vỹ

Thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách, Ủy ban nhân dân xã Lam Vỹ báo cáo tình hình kết quả thực hiện công khai ngân sách xã trên địa bàn, cụ thể như sau:

Công khai ngân sách là biện pháp nhằm công khai, minh bạch các khoản chi từ NSNN, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công khai trong hoạt động NSNN được quy định tại Điều 15 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư 343/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách. Theo đó, Công khai ngân sách của các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ phải đầy đủ, kịp thời, chính xác và đảm bảo yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước.

Nội dung công khai bao gồm: số liệu và báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân, dự toán đã được cấp có thẩm quyền quyết định, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước; kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; trừ số liệu chi tiết, báo cáo thuyết minh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia;

Việc công khai ngân sách ở địa phương được thực hiện bằng các hình thức: công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, đưa lên trang thông tin điện tử của xã tại mục “Công khai ngân sách” (*địa chỉ truy cập: lamvy.dinhhoa.thainguyen.gov.vn*) Công khai ngân sách; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại nhà văn hóa các xóm và cuộc họp xóm gần nhất khi có quyết định công bố công khai ngân sách.

Việc công bố công khai ngân sách ở địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc công khai ngân sách vì người dân chưa thực sự quan tâm đến các khoản thu, chi ngân sách địa phương cũng như các khoản đóng góp của nhân dân, dân cư sống không tập trung và nên việc công khai ngân sách chưa thực sự phát huy được hiệu quả cao.

Vì vậy để công tác công khai ngân sách đến được với tất cả người dân thì địa phương quan tâm hơn nữa đến việc tuyên truyền công tác công bố công khai đến tất cả người dân biết thông qua các cuộc họp xóm, các cuộc đối thoại với người dân hiểu được tầm quan trọng việc theo dõi các số liệu thu, chi NS của địa phương được công khai rõ ràng, các khoản chi của nhà nước được sử dụng đúng mục đích hơn, từ đó đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách., củng cố niềm tin của người dân, từ đó nâng cao quyền dân chủ của nhân dân

Đến nay, đơn vị đã thực hiện công khai dự toán năm 2023 theo quy định.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Lam Vỹ về kết quả và giải pháp thực hiện công khai ngân sách tại đơn vị.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH (B/c);

-Lưu VP;KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hạc Văn Luận